



ประสานความร่วมมือทางกฎหมาย



เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 H.E. Mr. Kirill Barsky เอกอัครราชทูตแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เพื่อประสานความร่วมมือทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมระหว่างสหพันธรัฐรัสเซียกับศาลยุติธรรมไทย ณ ห้องรับรองประธานศาลฎีกา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 9

การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งว่าสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดให้มีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมชั้นศาลฎีกา ชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นศาลชั้นต้น จำนวนชั้นศาลละ 4 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งตามวาระ โดยจะดำเนินการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ดังนี้

1. ส่งบัตรเลือกและรายชื่อผู้ประสงค์รับเลือกเป็น ก.บ.ศ. ให้ผู้มีสิทธิเลือกภายในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559
2. กำหนดวันสุดท้ายที่ผู้มีสิทธิเลือกจะต้องส่งบัตรเลือกให้ถึงสำนักงานศาลยุติธรรม คือ ภายในเวลา 16.30 น. ของวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
3. กำหนดตรวจนับคะแนนในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก

อนึ่ง หากผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.บ.ศ. ในชั้นศาลฎีกา ชั้นศาลอุทธรณ์ และชั้นศาลชั้นต้นประสงค์จะให้สำนักงานศาลยุติธรรมเผยแพร่ข้อมูลบุคคลทางเว็บไซต์ และเผยแพร่ข้อมูลโดยย่อไปยังหน่วยงานและศาลต่างๆ ขอได้โปรดแจ้งไปยังสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ภายในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้ดำเนินการเผยแพร่ประวัติย่อและภาพถ่ายให้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ตามแบบแสดงความประสงค์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมที่ www.ojac.coj.go.th และ www.coj.go.th

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มองเส้นทางที่ผ่านมา ศาลฎีกามุ่งหน้าสู่ปี 60”



เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มองเส้นทางที่ผ่านมา ศาลฎีกามุ่งหน้าสู่ปี 60” โดยมีนายจิระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการศาลฎีกา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา เข้าร่วมการสัมมนา ณ สโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้บรรยายพิเศษโดยกล่าวถึงวิวัฒนาการความก้าวหน้าของศาลยุติธรรมที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนและหลังแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งปัจจุบันผู้พิพากษามีชื่อเรียกตามตำแหน่งมากมาย ระบบเงินเดือนที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นระบบแห่ง ประธานศาลฎีกาต้องทำหน้าที่ 3 สถานะ คือ สถานะแรกกำกับดูแลคดีที่ขึ้นสู่ศาลฎีกาทั้งหมดให้มีการพิจารณาพิพากษา ไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม เปรียบเสมือนหัวหน้าศาลฎีกาโดยมีเลขาธิการศาลฎีกาเป็นผู้ช่วยจัดการงานคดี สถานะที่สอง เปรียบเสมือนรัฐมนตรีของศาลกำกับดูแลการบริหารงานธุรการในศาลทั่วประเทศและสนับสนุนงานตุลาการในการพิจารณาพิพากษาคดีให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยภารกิจนี้ และ สถานะที่สามในฐานะประมุขของศาลโดยกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติให้ศาลทั่วประเทศและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง พิธีการต่างๆ โดยเลขาธิการประธานศาลฎีกามีบทบาทช่วยภารกิจนี้ การทำงานในศาลฎีกาควรจะต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร การเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลฎีกาให้รวดเร็วและถูกต้องตามหลักนิติธรรม สำหรับในปี 2560 จะเน้นเรื่องการพัฒนาการเขียนคำพิพากษาและการให้เหตุผลในคำพิพากษา นอกจากนี้ ประธานศาลฎีกายังได้กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติมาตรการแทนการฟ้องคดีอาญาหรือกฎหมายชะลอฟ้องที่ฝ่ายบริหารพยายามนำมาใช้ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไร หลังจบการบรรยายพิเศษ ประธานศาลฎีกาได้มอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลฎีกาที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่นตามวาระ 1 ตุลาคม 2559

สื่อศาล

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ news@coj.go.th